

BÁO CÁO

Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện

Căn cứ Công văn số 128/HĐND-VP ngày 07/3/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Sông Lô về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả trả lời như sau:

Phần I

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, HĐND HUYỆN

I. VỀ NÔNG NGHIỆP-PTNT

1. Cử tri xã Yên Thạch đề nghị:

a) *Đáy kênh tưới thấp hơn mặt ruộng nên nước không chảy được vào ruộng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Thủy Lợi Lập Thạch kiểm tra khắc phục lại hệ thống Kênh để đảm bảo cấp nước cho các ruộng?*

Trả lời: Nội dung trên UBND huyện đã giao Công ty thủy lợi Lập Thạch kiểm tra, xem xét và trả lời cụ thể như sau: Công ty Thủy Lợi Lập Thạch đã chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi Vân Trục khắc phục để đảm bảo phục vụ sản xuất cho nông dân.

b) *Một số tuyến kênh bị đất bồi lấp, vỡ bờ yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch kiểm tra cho nạo vét, đắp lại bờ.*

Trả lời: Nội dung trên UBND huyện đã giao Công ty thủy lợi Lập Thạch kiểm tra, xem xét và trả lời cụ thể như sau: Xí nghiệp Thủy lợi Vân Trục đã tiến hành tu bổ nạo vét, sửa chữa đến nay đã đảm bảo tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân.

c) *Đề nghị cho đầu tư cứng hóa tuyến kênh từ nhà Xuân Nho đến Thành Bùng để đảm bảo cấp nước tưới.*

Trả lời: Nội dung trên UBND huyện đã giao Công ty thủy lợi Lập Thạch kiểm tra, xem xét và trả lời cụ thể như sau: Theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt danh mục công trình kiên cố hóa kênh mương và bê tông hóa mặt bờ kênh loại I, II giai đoạn 2013 – 2015, trong đó xã Yên Thạch đã được xây dựng xong theo chương trình xây dựng NTM năm 2016. Như vậy, để được đầu tư cứng hóa tuyến kênh trên thì Công ty sẽ kiểm tra sự cần thiết phải đầu tư và có kế hoạch trình UBND tỉnh và các sở ban ngành xin chủ trương đầu tư tiếp vào giai đoạn sau nếu thấy cần thiết.

d) *Kênh cấp nước hồ Vân Trục có lưới chắn, khi vớt rác thì công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch tằm dầu đốt rác gây ô nhiễm, khói độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Đề nghị công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch hợp đồng với HTX dịch vụ môi trường thu gom vận chuyển rác thải đến vị trí xử lý của xã Yên Thạch.*

Trả lời: Nội dung trên UBND huyện đã giao Công ty thủy lợi Lập Thạch kiểm tra, xem xét và trả lời cụ thể như sau: Tình trạng bà con nhân dân vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tự ý xả rác thải, nước thải chăn nuôi xuống kênh mương ngày càng nhiều, làm ách tắc dòng chảy, hư hỏng công trình, gây khó khăn cho công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động và nhân dân. Công ty Thủy lợi Lập Thạch đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp cùng Công ty tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ công trình thủy lợi của nhà nước, có biện pháp xử lý kịp thời để chấm dứt tình trạng trên.

Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch tiếp thu ý kiến của cử tri về hiện tượng tằm dầu đốt rác gây ô nhiễm môi trường và trong thời gian tới sẽ có biện pháp xử lý đúng quy định đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường.

đ) Đề nghị công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch phối hợp với UBND các xã nghiệm thu đúng diện tích tưới để làm cơ sở thanh quyết toán thủy lợi phí. Các diện tích không tưới được không nghiệm thu.

Trả lời: Nội dung trên UBND huyện đã giao Công ty thủy lợi Lập Thạch kiểm tra, xem xét và trả lời cụ thể như sau: Công ty Thủy lợi Lập Thạch phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, tưới, tiêu cung cấp nước đầy đủ theo lịch gieo trồng của địa phương, hàng vụ ký kết hợp đồng, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo đúng quy định.

2. Cử tri Lãng Công đề nghị:

Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch thực hiện nâng cấp tuyến mương, cống tiêu nước, tuyến mương đồng Nhân Lạc.

Trả lời: Nội dung trên UBND huyện đã giao Công ty thủy lợi Lập Thạch kiểm tra, xem xét và trả lời cụ thể như sau: Công ty sẽ có kế hoạch báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các sở, ban, ngành cho đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến kênh trên.

II. VỀ GIAO THÔNG, XÂY DỰNG, KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH, CÔNG THƯƠNG

1. Cử tri xã Tứ Yên:

- Đường cao tốc Nội Bài Lào cai cắt thôn Yên Mỹ làm 2 phần nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết và hôm nay tiếp tục đề nghị huyện giải quyết.

- Việc một số hộ bị ngập úng đất canh tác do thi công đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai mà chưa được đền bù là do Ban phát triển đường cao tốc (VEC) chưa có kinh phí chi trả, UBND xã đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

2. Cử tri Đức Bác:

- Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, khi thi công năm 2012 chia đôi đất canh tác của nhân dân Đức Bác làm 2 phần, phần bên Đồng Thịnh từ ngày đó nhân dân không có đường đi canh tác mặc dù nhân dân, UBND xã đã kiến nghị, gửi báo cáo mỗi năm 1 đến 2 lần và các cuộc TXCT HĐND huyện, Tỉnh,

đến nay chưa được giải quyết và bồi thường thiệt hại do dự án gây ra, đề nghị Huyện giải quyết. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm giúp địa phương.

- Đất xô sạt sỏi, đá do làm đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai vào diện tích canh tác lúa của nhân dân xã Đức Bác Khu Đồng Lâm – Đè Làng từ năm 2012 không canh tác được UBND xã Đức Bác, nhân dân thôn khoái trung đã rất nhiều lần có văn bản kiến nghị và phản ảnh đến UBND huyện, VEC nhưng cho đến nay chưa được giải quyết, đề nghị huyện có ý kiến tạo vết trả lại mặt bằng cũ cho dân canh tác.

- Trả lời kiến nghị của cử tri các xã Tứ Yên, Đức Bác liên quan đến dự án đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai:

Dự án đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai chủ đầu tư là VEC thuộc tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý, các ý kiến cử tri kiến nghị lên UBND huyện, huyện đã tiếp thu và báo cáo lên tỉnh, Tổng công ty Đường Cao tốc Việt Nam giải quyết từ năm 2012 đến nay, nhiều nội dung đã được giải quyết, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung còn tồn tại như ý kiến cử tri đã kiến nghị trên.

Trước những bức xúc đó ngày 24/11/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản chỉ đạo số 9461/UBND-CN2 về việc giải quyết ảnh hưởng dự án đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ngày 09/01/2018 Sở Giao Thông vận tải Vĩnh Phúc có văn bản số 36/SGTVT-BQLGT2 về đề xuất UBND tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc dự án đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Việc giải quyết ý kiến cử tri 2 xã Tứ Yên và Đức Bác huyện đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đê Đông Vang xã Đức Bác vừa thi công xong đã xuống cấp, nứt nẻ khắp mặt đê theo từng đoạn đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ.

Trả lời: Dự án mà cử tri nêu thuộc công trình: Đường giao thông liên xã huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; Tuyến: Km 35+750 đê tả Sông Lô (xã Cao Phong) đi thôn Thọ Lão (xã Đức Bác) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Lô làm đại diện chủ đầu tư. Ngày 08/5/2018, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn giám sát kiểm tra thực tế tại hiện trường thấy trên mặt đường bê tông xi măng xuất hiện các vết nứt nẻ, lún sụt như ý kiến cử tri nêu. Sau khi xác định cụ thể nguyên nhân và các vị trí hư hỏng, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa những vị trí hư hỏng xong trước ngày 08/6/2018.

- Đất Cát Hạ đấu thầu từ năm 2009 đến nay cho các hộ làm thổ cư, nhưng bà Nguyễn Thị Dụ không trao lại mặt bằng cho UBND xã để giao cho các hộ, mặc dù đã được các cơ quan chức năng giải quyết rất nhiều lần. Đề nghị huyện giải quyết dứt điểm đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Dụ.

Trả lời: Qua kiểm tra, xác minh cho thấy, nội dung cử tri đề nghị là có cơ sở, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện Sông Lô đã ban hành văn bản yêu cầu UBND xã Đức Bác có trách nhiệm GPMB khu đất tại khu vực Cát Hạ để giao đất cho

các hộ trúng đấu giá theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện đã xảy ra tranh chấp với hộ bà Trần Thị Dụ, thôn Khoái Trung, xã Đức Bác nên đến nay vẫn chưa thực hiện xong. UBND huyện sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo UBND xã Đức Bác giải quyết theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

3. Cử tri xã Như Thụy ý kiến: Đề nghị các cấp Chính quyền hỗ trợ kinh phí để cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang nhân dân.

Trả lời: Theo kế hoạch xã Như Thụy đăng ký về đích NTM trong năm 2018, việc đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân xã đã được UBND xã lập dự án và đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2018. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh.

4. Cử tri xã Yên Thạch có ý kiến: Đường liên xã Yên Thạch đi Phà Then xuống cấp nghiêm trọng đề nghị cho cải tạo nâng cấp.

Trả lời: Tuyến đường từ ĐT306 (xã Yên Thạch) đi bến phà Then được đầu tư cứng hóa mặt đường vào năm 2003 với bề rộng nền đường $B_n=5,0m$; bề rộng mặt đường bê tông $B_m=4,0m$. Trong quá trình sử dụng có xuất hiện các vị trí mặt đường hư hỏng và xuống cấp. Để khắc phục những vị trí xuống cấp, hư hỏng đảm bảo an toàn giao thông UBND huyện đã giao cho Ban quản lý Quỹ bảo trì đường bộ huyện duy tu, sửa chữa những vị trí hư hỏng, xuống cấp hàng năm từ năm 2013 đến năm 2017 để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên do mặt đường nhỏ hẹp chưa đáp ứng nhu cầu phát triển vận tải và đi lại của nhân dân ngày một tăng, do đó UBND huyện đưa đoạn tuyến trên vào kế hoạch đầu tư trung hạn của huyện giai đoạn 2016-2020 để làm cơ sở cân đối và huy động nguồn vốn nhằm cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường trên (tại Quyết định số 1552, 1553/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường nêu trên). Dự kiến năm 2018, sẽ cải tạo nâng cấp đoạn từ ĐT306 (Long Cương) đến trường mầm non trung tâm xã Yên Thạch. Đoạn tuyến còn lại sẽ tiếp tục huy động, cân đối vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu đi lại và nguyện vọng của cử tri.

5. Cử tri xã Lãng Công: Đề nghị xây dựng và sửa chữa các tuyến mương thoát nước hai bên lề đường 307B chạy qua địa bàn xã và tu sửa tuyến đường từ xã Lãng Công đi Nhân Đạo, Phương Khoan.

Trả lời: Theo phân cấp quản lý thì đường tỉnh lộ ĐT 307 do Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc quản lý và duy tu, sửa chữa. Vì vậy ngày 09/01/2018, UBND huyện ban hành Văn bản số 29/UBND-KT&HT về việc cho khắc phục các vị trí hư hỏng bảo đảm ATGT trên đường ĐT 307, 307B và thoát nước trên đường ĐT 306 để đề nghị cấp trên xem xét giải quyết nguyện vọng của cử tri. Khi có kết quả trả lời của Sở Giao thông vận tải UBND huyện sẽ thông báo cụ thể.

6. Cử tri xã Nhân Đạo: Đề nghị nâng cấp, sửa chữa tuyến đường xuống cấp từ dốc ba mươi đi Nhân Đạo.

Trả lời: Tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT 307 (dốc Ba Mươi) đi xã Nhân Đạo trong thời gian qua do mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao nên đã xuất hiện

